



## มาตรการการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นแนวทางในการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้กำหนดเป็นมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินดังต่อไปนี้

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ประชานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในคณะกรรมการซื้อหรือจ้างมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอราคา	สูง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้บริหารและพนักงาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง <u>โดยเป็นไปตาม</u> - ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กำหนดขึ้นตอนการลงโทษ) - ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยให้มีการตรวจสอบพนักงานและบุคลากรภายในสำนักงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผู้อำนวยการทราบเป็นประจำทุกเดือน
๒.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยไม่ได้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและ/หรือ วิธีการคัดเลือกก่อน	ต่ำ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กำหนดขึ้นตอนการลงโทษ) - ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยให้มีการตรวจสอบพนักงานและบุคลากรภายในสำนักงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผู้อำนวยการทราบเป็นประจำทุกเดือน

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๒. แจ้งให้ฝ่าย/ส่วนงานต่าง ๆ ทำส่ง แผนการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ส่วนบริหารกลางและพัสดุ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการและระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.	กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	กำหนดให้ระบุราคาต่อหน่วย หรือราคาแต่ละรายการ ตาม TOR และระบุอ้างอิงแหล่งที่มาของราคากลางพร้อมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการกำหนดราคากลาง โดยปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๔.	ลงทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ครบถ้วนตาม TOR	ต่ำ	ใช้ check List ในการควบคุมขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และนำส่งข้อมูลเพื่อขอพักบัญชี